



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. งบกรมชลฯอุ้ฟู้7หมื่นล.	ข่าวสด
2. ป.ป.ช.-กมธ.เกษตรฯเร่งสอบบมทุจริต เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	ฐานเศรษฐกิจ
3. ภาพข่าว: เยี่ยมประชาชน	แนวหน้า
4. อธิบดีการค้าฯยันมัน-ข้าวโพดราคาพุ่ง	มติชน
5. ลุยแจกโฉนด2.17แสนไร่ เพิ่มโอกาสคนตัวเล็กมีหลักทรัพย์ บอกดิน3รับแจ้ง...	ฐานเศรษฐกิจ
6. คลังเร่งแบงก์รัฐช่วยน้ำท่วม พักหนี้-เพิ่มสินเชื่อ	แนวหน้า
7. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม สร้างอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ หนุนข้าวไทยคุณภาพดี	ฐานเศรษฐกิจ
8. วันอาหารโลกปี'64'สสส.หนุนคนไทยขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัย-ยั่งยืน	แนวหน้า
9. อย.อนุญาตปลูกกัญชงแล้ว324ราย	มติชน (กรอปปาย)
10. เลขาฯส.ป.ก. ร่วมคณะ "เฉลิมชัย" ตรวจเยี่ยมโครงการระบายน้ำคลองไผ่ สงขลา siamrath.co.th	

งบประมาณชลฯอุฟู่7หมื่นล.

เกษตรทุ่มเงินจัดการน้ำทั้งระบบ

กรมชลฯ ได้รับงบ 7.7 หมื่นล้านบาท สูงสุดถึง 70% ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้จัดสรรปี 2565 จำนวน 1.1 แสนล้านบาท

เกษตรฯ ได้รับงบ 7.7 หมื่นล้านบาท สูงสุดถึง 70% ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้จัดสรรปี 2565 จำนวน 1.1 แสนล้านบาท

โดยงบประมาณปี 2565 ทั้งหมดจะมุ่งส่งผลให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงทั้งหมด ยกเว้นกรมชลประทานปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบ 77,143.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,036.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.1% จากปีก่อนหน้า ซึ่งถือว่าได้รับงบประมาณสูงสุดของกระทรวงเกษตรฯ คิดเป็น 70% ของงบประมาณรวม

ส่วนกรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ 5,79.31 ล้านบาท ลดลง 661.39 ล้านบาท หรือลดลง 11.32% ปีก่อนหน้า, กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับงบประมาณ 4,979.33 ล้านบาท ลดลง 558.55 ล้าน

บาทลดลง 10.09% จากปีก่อน

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณน้อยสุดได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับงบประมาณเท่าปี 2564 คือ 22.45 ล้านบาท แต่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณลดลงมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้รับงบประมาณ 138.92 ล้านบาท ลดลง 105.51 ล้านบาท หรือลดลง 43.17% เป็นต้น

สำหรับการขับเคลื่อนงบประมาณปี 2565 กระทรวงเกษตรฯ กำหนด 5 ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง วงเงิน 257.56 ล้านบาท ดำเนินการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง, ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 28,529.96 ล้านบาท ดำเนินการในเรื่องเกษตรอิตัลกัญช ฟื้นดิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วงเงิน 2,046.96 ล้านบาท ดำเนินการในเรื่องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ, ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงิน 80,058.07 ล้านบาท ดำเนินการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการชลประทาน การป้องกันระดับน้ำเค็ม การปฏิบัติการฝนหลวง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ วงเงิน 10 ล้านบาท

ป.ป.ช.-กมธ.เกษตรฯเร่งสอบปมทุจริต เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

อธิบดีกรมการข้าว เปิดทาง ป.ป.ช. ใต้วงปมทุจริต เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดซื้อจัดจ้างเอื้อเอกชน ด้าน กมธ.เกษตรฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจ สอบข้อเท็จจริงที่โคราช 25 ต.ค.นี้

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างปัญหาทางการเกษตรหลายด้าน ทั้งการผลิต การตลาด การขนส่ง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ส่วนทางราคาผลผลิตต่ำ รายได้ต่อครัวเรือนลดลง หนี้สินของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานจากการเลิกจ้างงาน ส่งผลให้ลูกหลานของเกษตรกรที่เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ต้องกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก และยึดเกษตรกรรมเป็นอาชีพใหม่

แหล่งข่าวจากกรมการข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4.6 ล้านครัวเรือน (ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตร) มีพื้นที่ปลูกข้าวปีและนาปรังรวมประมาณ 70 ล้านไร่ มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมทั้งสิ้น 1.37 ล้านตัน (อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ยรวม 19.63 กก.ต่อไร่) แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บไว้ใช้เองประมาณ 6.75 แสนตัน และเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการซื้อนอกเหนือจากเก็บไว้ใช้เองจำนวน 6.99 แสนตัน

ขณะที่ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตโดยภาคส่วนต่าง ๆ ณ ปัจจุบันประกอบด้วย กรมการข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย 8.6

เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

หน่วย: ตัน



หมื่นตัน สหกรณ์การเกษตรผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย 3 หมื่นตัน ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย 1.56 แสนตัน และเอกชนผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย 3 แสนตัน ซึ่งยังขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จำเป็นต้องใช้อีกจำนวน 1.27 แสนตัน

ทั้งนี้เกษตรกรที่ยังเข้าไม่ถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จำต้องใช้เมล็ดพันธุ์ดียคุณภาพ หรือใช้เมล็ดข้าวเปลือกที่เก็บไว้เพื่อบริโภค มาใช้เพาะปลูกแทน ทำให้ผลผลิตข้าวไม่ดีปริมาณผลผลิตต่ำ เกิดปัญหาข้าวแดง ข้าวมีวัชพืช ข้าวติดข้าวแดง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต ขายไม่ได้ราคาเป็นปัญหาของประเทศ จึงทำให้กรมการข้าวขอรับเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

จากผลกระทบของโควิด-19 กระทบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ได้รับจัดสรรวงเงิน 1,600 ล้านบาท มีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ปี 2564-2567) มีเป้าหมายการผลิต 2 แสนตันในปี 2567 (กราฟฟิกประกอบ)

จากโครงการดังกล่าว ทำให้กรมการข้าว ต้องมีการตรวจ สอบอย่างเข้มข้นจากข้อร้องเรียน ความไม่โปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกกระบุว่าเอื้อเอกชน โดยนายชาติวี บุญภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เรื่องนี้ได้ชี้แจงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปแล้ว เนื่องจาก

เป็นขั้นตอนที่ ป.ป.ช. สอบถามมา และเพื่อให้กรมการข้าวสามารถเดินหน้าโครงการต่อไปได้

“ในเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงเครื่องมือในการผลิตเมล็ดพันธุ์จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม และในวันที่ 19 ตุลาคมนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีออนไลน์ เพื่อกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงแผนการใช้งบประมาณปี 2565 รวมทั้งการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้าง การอบรม เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ จะใช้เงินที่รัฐบาลจัดสรรมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด และให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร”

นายจารึก กมลอินทร์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร้องเรียนเรื่องเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 600 ชุดไม่โปร่งใส กล่าวว่า นอกจากที่จะไปยื่นหนังสือให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบแล้ว ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** ประธานคณะกรรมการการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา จะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทางผู้เสียหายได้ชี้แจง เนื่องจากมีความผิดปกติหลายประการในการจัดซื้อจัดจ้างที่สื่อในทางทุจริต

อาทิ บริษัทผู้รับจ้างได้ขอแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้ายสัญญา ในส่วนที่เป็นตัวเครื่องใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีหลายจุดที่มีมาตรฐานต่ำกว่าสัญญาที่ทำไว้เดิม ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อีกทั้งเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับมอบ ไม่ได้มาตรฐานการทำความสะอาดให้ได้จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อชั่วโมงต่อวันตามที่กำหนด ดังนั้นจึงอยากทำความเข้าใจปรากฏ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 17 ตุลาคม 2564

ปีที่: 42 ฉบับที่: 14781

Col.Inch: 16.12 Ad Value: 20,150

ภาพข่าว: เยี่ยมประชาชน

หน้า: 1 (ล่างขวา)

PRValue (x3): 60,450

คลิป: สีสี่



▲ เยี่ยมประชาชน : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่
รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกร ณ เทศบาลตำบลป่าตึง อำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา พร้อมมอบถุงยังชีพ และปล่อยพันธุ์ปลาหลายชนิดในแหล่งน้ำ
ชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 50,000 ตัว

อธิปไตยการค้ามัน-ข้าวโพดราคาพุ่ง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่สำนักงานสาขา ช้างตวงวัดเลย ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มาตรวจเยี่ยมอาคารและห้องทดสอบและพัฒนาเครื่องตรวจสินค้าเกษตร สำนักงานสาขาช้างตวงวัดเลย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีนายบัญชา ภูอมร หัวหน้าสำนักงานสาขาช้างตวงวัดเขต 2-8 เลย น.ส. กรองกาญจน์ มังคินดำ นักวิชาการตวงวัดชำนาญการ ให้การต้อนรับ พร้อมประชุมมอบนโยบายเน้นในการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง

นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่า สำหรับพี่น้องเกษตรกรในพืช 5 ชนิด ซึ่งมีข้าวเปลือกได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติไปแล้ว ซึ่งรอเข้าสู่ ครม.เพื่อพิจารณา สำหรับโครงการประกันรายได้ปี 3 ซึ่งเหมือนกัน ข้าวโพด มันสำปะหลัง ก็ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลรายสินค้าไปแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับยางพารา ที่เหลือเพียง

แต่ปาล์มมันเท่านั้นที่จะเข้าสู่คณะกรรมการภายในสิ้นเดือนนี้

“ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามและขับเคลื่อนให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันและขับเคลื่อน ขอให้พี่น้องเกษตรกรมีความมั่นใจรัฐบาลให้ความดูแล และให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรทั้งโครงการประกันรายได้เกษตรกร ยังมีมาตรการคู่ขนานต่างๆ ยังคงมีเช่นเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับซื้อสินค้าด้านการเกษตรให้มากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา มาตรการคู่ขนานก็ช่วยยกระดับราคาให้เพิ่มขึ้น อย่างราคาปาล์มมันราคาสูงถึง 8 บาทกว่า ถือว่าเป็นมีทองของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มส่วนมันสำปะหลัง ราคาปัจจุบัน 2.45-2.55 บาท ถือว่าสูงกว่าราคาประกัน และข้าวโพดราคาขึ้นไปถึง 10 บาท ราคาประกันอยู่ที่ 8.50 บาท

เพิ่มโอกาสคนตัวเล็กมีหลักทรัพย์ • บอกดิน 3 รับแจ้งสำรวจที่ดิน ก.พ. 65

ลุยแจกโฉนด

2.17 แสนไร่

ไร่โฉนด

15 ล้านไร่

นรมที่ดิน ปลูกพืชมอบโฉนดถึงมือประชาชน
งบประมาณปี 65 เป้า 4.3 หมื่นแปลง เฉลี่ย
แปลงละ 5 ไร่ คาดสะพัดไม่ต่ำกว่า 2.17 แสนไร่
คิกออฟโครงการบอกดิน 3 โอกาสทองคนอยากมี
โฉนด ดีเคีย ก.พ. -มิ.ย.65 ใครมีส.ค.1น.ส.3น.ส.3ก
แจ้งด่วนข้อมูลตำแหน่งที่ดินผ่านมือถือ อธิบดีกรม
ที่ดิน ยันยอดจ่อสูงกว่า บอกดิน 2

ต่อมา 02

ข่าวคือ ลุยแจกโฉนด

จากปัญหาความเดือดร้อน
ประชาชนที่ยังไร้ที่ดินทำกินค่อน
ข้างรุนแรง หลายครัวเรือนมีที่ดิน
ทำประโยชน์แต่ไม่สามารถเข้าถึง

สิทธิ์การออกโฉนดที่ดินได้ แม้ที่
ผ่านมา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
จะเร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
ให้ถึงมือประชาชน แต่ด้วยข้อจำกัด
การค้นหาตำแหน่งที่ดินที่เป็นเรื่อง
ยาก เพราะหลักฐานการครอบครอง
ที่ดินเป็นเพียงกระดาษ กำหนด

แนวเขตขึ้นมา โดยไม่มีแนวเขตรูป
ระวางที่แน่ชัด เป็นเหตุให้เกิดความ
ตกหล่น เมื่อรัฐบาลมีนโยบาย และ
กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์
4.0 ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม กรม
ที่ดินจึงมีแนวคิด โครงการบอกดิน
นำนวัตกรรมมาประยุกต์ ดึงประชาชน
ที่ใช้สมาร์ตโฟนเชื่อมระบบ
อินเทอร์เน็ต แจกเบาะแส ด้วยตัว
เอง สำหรับคนที่ยังไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ หรือมีหลักฐานการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค.1) หนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส.3 น.ส.3ก)
แจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินเข้า
มายังกรมที่ดินนับตั้งแต่ปี 2563

2564 มียอดแจ้งขอออกโฉนดผ่าน
โครงการบอกดิน 2 จำนวน 447,306
ราย สูงกว่าโครงการบอกดิน 1 ถึง
3,622% บ่งชี้ว่า ยังมีประชาชน
จำนวนมากยังตกหล่น และต้องการ
ครอบครองเอกสารสิทธิ์อย่างถูก
กฎหมาย แม้ว่า 50% ที่ยื่นขอออก
โฉนดจะตั้งอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ
ก็ตามแต่ทุกรายมักเข้าใจว่าเมื่อ
แจ้งข้อมูลที่ดินกับโครงการบอกดิน
แล้ว จะได้โฉนดที่ดินทุกราย

คิกออฟ "บอกดิน 3"

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมที่ดินเปิดเผย “ฐาน
เศรษฐกิจ” ว่า ในปี 2565 กรมที่ดิน
เตรียมเปิดโครงการบอกดินระยะ
ที่ 3 หรือบอกดิน 3 ต่อเนื่องจาก
บอกดิน 1 และ 2 เพื่อให้ประชาชน
ที่ถือครองที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ หรือมีหลักฐานการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค.1) หนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส.3-น.ส.3ก)
แจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินเข้า
มายังรัฐผ่านสมาร์ตโฟน เพื่อสะดวก
ต่อการเข้าไปรังวัดกำหนดแผนดิน

ประชาชนอยากได้โฉนด

นับตั้งแต่เป็นต้นมากกว่า
2 ปีที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ประสบความสำเร็จ จากโครงการ
บอกดิน ระยะที่ 1 และโครงการ
บอกดิน ระยะที่ 2 ภายใต้นโยบาย
รัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม แจ้งข้อมูล
ที่ดิน และตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน ผ่าน
สมาร์ตโฟน โดยในปีงบประมาณ

สำรวจออกโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนแบบง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2565 เป็นเวลา 5 เดือน ประเมินว่าจะมีประชาชนสนใจ มีปริมาณมากกว่า โครงการบอกดิน 2 เพราะการตื่นตัวของเจ้าของที่ดิน และการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนอีกทั้งรัฐบาลให้การสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มมูลค่าแปลงที่ดินให้สูงขึ้น ประชาชนมีความอุ่นใจ เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเข้าถึงสถาบันการเงินได้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการหมุนเวียนได้

“เชื่อว่าบอกดิน 3 จะมียอดแจ้งข้อมูลที่ดินเข้ามาค่อนข้างมาก เพราะขณะนี้เริ่มมีประชาชนสอบถามเข้ามายังกรมที่ดินแล้วว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด

แผนคลุมออกโฉนดปี 65-70

สำหรับสัดส่วนที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตที่ดินรัฐ ทั้งเขตป่า และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือ สปก. มีสัดส่วน 50% เมื่อเทียบกับที่ดินที่ตั้งอยู่นอกเขตที่ดินรัฐ หรือ ได้สิทธิ์ออกโฉนด ดังนั้น จึงจัดสรรงบ

||
เพื่อสร้าง
หลักประกันชีวิตที่
ประชาชน
และลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
ตอกย้ำนโยบาย
“ที่ดินคือชีวิต”
||

บอกดิน โอกาสคนตัวเล็ก



→ ที่ดินมีโฉนดแล้ว 34 ล้านแปลง
103 ล้านไร่

→ ที่ดินยังไม่มีโฉนด 3 ล้านแปลง
15 ล้านไร่

โครงการบอกดิน
เร่งสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

สำรวจข้อมูลที่ดิน และเดินสำรวจ ออกโฉนด

บอกดิน 1
(1 ก.พ.-31 ก.ค.63)
รับแจ้งข้อมูลที่ดิน-ค่าแบ่งที่ดิน
11,899 ราย

บอกเขตที่ดินของรัฐ
6,625 ราย

บอกเขตที่ดินของรัฐ
5,274 ราย

บอกดิน 2
(5 มี.ค.-30 มี.ย.64)
รับแจ้งข้อมูลที่ดิน-ค่าแบ่งที่ดิน
447,306 ราย

บอกเขตที่ดินของรัฐ
249,985 ราย

บอกดิน 3
เปิดรับแจ้งข้อมูลที่ดิน-ค่าแบ่งที่ดิน
ก.พ.65

ให้บริการด้วย
สาร์กไฟฟ์ผ่าน "บอกดิน"
SMARTLANDS

ดำเนินงานปีงบประมาณ 65
เดินสำรวจออกโฉนด 67 จังหวัด 3.8 หมื่นแปลง
หรือราว 1.9 แสนไร่ (เฉลี่ย 5 ไร่ต่อ 1 แปลง)
งบประมาณ 95.7 ล้านบาท

พื้นที่ชายแดนภาคใต้
เดินสำรวจออกโฉนดป่า 5,500 แปลง
หรือราว 2.75 หมื่นไร่
งบประมาณ 21.23 ล้านบาท

STL INFO GRAPHIC

ประมาณ ดั่งนี้ บอกดิน 1 งบประมาณ ปี 2564 เดินสำรวจออกโฉนดจำนวน 1,105 แปลง และปีงบประมาณ 2565-2570 จำนวน 5,520 แปลง เช่นเดียวกับบอกดิน 2 ปีงบประมาณ 2565-2570 ออกโฉนด 186,958 แปลง ส่วนที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินรัฐ จะได้รับจัดสรร ให้ทำประโยชน์ ตรีว เรือนละ 15 ไร่ ครอบครองคราวละ ไม่เกิน 5 ปี ตามโครงการ ดณะ อนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดหาที่ดินทำกินให้ราษฎร ตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้โครงการบอกดิน 1 มี ที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินรัฐ 5,274 แปลง บอกดิน 2 ที่ดินในเขตรัฐ 201,576 แปลง ในจำนวนนี้อยู่ใน เขตปฏิรูปเกษตรกรรมหรือ สปก. 58,772 แปลง

ปูรวม 4.3 กบมแปลง

แผนออกโฉนดที่ดิน ใน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) กรมที่ดิน มีแผนออกโฉนดที่ดิน ทั้งแบบตั้ง ศูนย์อำนวยความสะดวกเดินสำรวจออก โฉนด และออกโดยสำนักงานที่ดิน จังหวัด / สาขา / ส่วนแยก ทั่วประเทศ 70 จังหวัด รวมจังหวัดชายแดน ภาคใต้ รวม 42,000-43,000 แปลง ขณะศกยภาพการออกโฉนดที่ดิน ต่อปีเฉลี่ย 1.2 แสนแปลง

ไร่โฉนด3ล้านแปลง15ล้านไร่

ที่ดินที่ออกโฉนดไปแล้ว ปัจจุบันมี 34 ล้านแปลง ยังเหลือ อีกประมาณ 3 ล้านแปลง ที่ยังไม่มี โฉนด หรือคิดเป็น 15 ล้านไร่ ซึ่ง กรมที่ดินจะเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ อย่างรวดเร็วตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล

อย่างไรก็ตามแม้ที่ผ่านมา กรมที่ดินได้ออกโฉนดไปเป็นจำนวน มาก สะท้อนจากปี 2548 ออก โฉนดให้กับประชาชนไปกว่า 20 ล้านแปลง แต่ปรากฏว่า ยังมีหลาย พื้นที่ที่ยังร้องเรียนเข้ามาอีกจำนวน

มากต้องการมีแค่ที่ดินทำกินโยไม่ ต้องการเอกสารสิทธิ์ใดๆ ปัจจุบัน ยังเหลือที่ดินที่ยังไม่ออกโฉนดอีก 3 ล้านแปลง หรือ ประมาณ 15 ล้านไร่

คำนวณ 1 แปลงเฉลี่ย 5 ไร่

แหล่งข่าวกรมที่ดินกล่าวว่า ที่ดินที่จะออกเอกสารสิทธิ์โฉนด 1 แปลงเฉลี่ย 5 ไร่ เพราะมีบาง แปลงประชาชนครอบครองสืบทอด มาจากบรรพบุรุษ 20-30 ไร่ บาง แปลง 3 ไร่ ไม่เท่ากันโดยปีงบประมาณ 2565 จะดำเนินการ 4.3 หมื่นแปลง หากเฉลี่ย 5 ไร่ จะอยู่ที่กว่า 2 แสนไร่

นิพนธ์ สั่งลุย 70 จว.

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย(มท.2) ได้ออกประกาศ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 70 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ โดยย้ำว่า เพื่อสร้างหลักประกัน ชีวิตให้ประชาชน และลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคม ดอกย่านโยบาย “ที่ดินคือชีวิต” ประกอบด้วย จังหวัด กระบี่ กาญจนบุรี ภาพสินธุ์กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ฯลฯ ●

คลังเร่งแบ่งกักรัฐช่วยน้ำท่วม พักหนี้-เพิ่มสินเชื่อ

อุตุฯ ภัยอีสานฝนยังหนัก ชาวภาค 'บุรีรัมย์' น้ำตาดก ทุ่ง 'หอมมะลิ' จมบาดาล

โฆษกรัฐบาล เผยกระทรวงการคลังรับบัญชานายกฯ เร่งช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเดือดร้อนภัยน้ำท่วม ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภาคเหนือตอนล่าง อีสาน กลาง ตะวันออก ฝนตกหนักมากบางแห่ง

▶▶▶ ต่อ : น้ำท่วม - หน้า 2

น้ำท่วม

ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โคราชยังอ่วมทุ่งน้ำท่วมหอมมะลิจมบาดาล

นายชนกร วังบุญกงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม สั่งการให้ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการให้มากที่สุด โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดทำมาตรการพักชำระหนี้และสนับสนุน

สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และผู้ประกอบการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งแต่ละธนาคารได้จัดทำรายละเอียดและเงื่อนไขที่น่าสนใจแตกต่างกัน อาทิ การพักชำระหนี้สูงสุด 1 ปี สนับสนุนวงเงินกู้สินเชื่อเพิ่มเติม ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สูงถึง 1 ปี เป็นต้น ดังนี้

พักหนี้เงินต้น/ดอกเบี้ย 3 เดือน

1.ธนาคารออมสิน-มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ยื่นคำขอเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564/มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย สินเชื่อเกาะ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-มาตรการพักชำระหนี้

ไม่เกิน 12 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ยปรับ/มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน และระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - สำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันได้รับความเสียหาย สามารถขอรับการลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน ลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร หลักประกันเสียหาย ทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้ สามารถขอรับปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนที่ดินคงเหลือเท่านั้น เป็นต้น

4.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย-มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้าที่มีการกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan) จะได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน /มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาสูงสุด ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี เป็นต้น

5.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย-มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการพักชำระหนี้เงินต้นชำระเฉพาะกำไรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป ไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ และยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชำระ (Late charge) โดยสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

6.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)-มาตรการช่วยเหลือลูกค้า SMEs สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของ บสย. มาตรการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 17 ตุลาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14781

หน้า: 1(บนขวา), 2, 9

Col.Inch: 114.70 Ad Value: 103,230

PRValue (x3): 309,690

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังเร่งแบ่งกัฐช่วยน้ำท่วม พักหนี้-เพิ่มสินเชื่อ

ลดค่างวด โดยการผ่อนจ่าย 20% หรือจ่ายขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 3 เดือน มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้า บสย. ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 3 เดือน โดยการพักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน และพักดอกเบี้ยเกิดใหม่ ยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแต่ละแห่ง

“มาตรการความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นมาตรการด้านการเงินตามการสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 64 ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า ทำให้มีเงินหมุนเวียนช่วยฟื้นฟูกิจการ รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยทุกมาตรการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคน” นายธนกร กล่าว

น้ำท่วมโคราชเสียหายเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานกว่า 1 เดือน ในพื้นที่จ.นครราชสีมา ทำให้มวลน้ำจากลำเชียงไกรตอนล่าง ไหลมารวมกับลำน้ำลำสะเทอด และหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรตำบลลาดไทร อำเภอประทาย เสียหายมากกว่า 500 ไร่ ทุ่งนาข้าวหอมมะลิของเกษตรกรบางรายที่กำลังออกรวง ถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร บางจุดสูง 2 เมตร

ชาวบ้านบางคนถึงกับทำใจบอกว่าพื้นที่ถูกน้ำท่วมมานานกว่า 2 สัปดาห์ จนตอนนี้รวงข้าวและโคนต้นข้าวเริ่มเน่าเปื่อย เชื่อว่าใน 1 สัปดาห์หากน้ำยังไม่ลดผลผลิตข้าวจะเน่าเสียหายทั้งหมด เพราะตอนนี้รวงข้าวยังอ่อนเก็บเกี่ยวไม่ได้ ประกอบกับน้ำยังท่วมสูง ยิ่ง

ทำอะไรไม่ได้เลย ต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่หวังให้หน่วยงานรัฐเร่งช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วน

ต่อ : น้ำท่วม - หน้า 9

น้ำท่วม

น้ำมูลล้นตลิ่งท่วมนาข้าวบุรีรัมย์
ด้านสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลที่ไหลผ่านอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากอิทธิพลของพายุ และมวลน้ำเหนือที่ไหลมาจากจ.นครราชสีมา ล่าสุดได้เอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวที่กำลังออกรวงใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ต.แคนดง อ.แคนดง คือ บ้านนาแซง, โลกเก่า, โนนกลาง, ม่วงน้อย, ยางทะเล และบ้านม่วงทะเล ซึ่งอยู่ติดริมน้ำจมนแล้วเกือบ 3,000 ไร่ หากระดับน้ำไม่ลดลงภายใน 1 สัปดาห์ ก็คาดว่าจะได้รับความเสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ น้ำยังได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ศาลากลางหมู่บ้านรวมกว่า 10 หลังคาเรือน ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อรายงานทางอำเภอ และจังหวัดทราบ เพื่อที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งชาวบ้าน และเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่อไป

น้ำป่าเขาใหญ่ทะลักประจันตคาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างรอบๆ เขิงเขาใหญ่ ส่งผลให้น้ำได้ไหลลงพื้นที่ด้านล่างไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ อ.ประจันตคาม รวม 3 ตำบล คือ ตำบลนุ้ยฝาย ตำบลโพธิ์งาม และตำบลหนองแก้วไปแล้ว ยังมีมวลน้ำที่น้ำตกตะคร้อ ไหลเข้าพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำชลประทานปราจีนบุรีจนเต็มอ่าง

ทางชลประทานจึงต้องระบายน้ำออกจากอ่าง ทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร

ช่วยนักท่องเที่ยวติดรีสอร์ต

เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. วันที่ 15 ตุลาคม อาสาสมัครร่วมกตัญญู จุดหินตั้งรับแจ้งขอความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ในรีสอร์ต ใกล้กับฝายวังยางฉิม หมู่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 4 คน และสุนัขพันธุ์ป๊ก 1 ตัว หลังเข้าพักตั้งแต่เมื่อวานและรุ่งเช้าพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงตัดสินใจเดินทางกลับ แต่ไม่สามารถขับรถออกได้ เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงเกือบครึ่งคัน

ขณะเจ้าของรีสอร์ตนำรถของนักท่องเที่ยวไปจอดขังที่สูง และปลอดภัยจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสานมายังอาสาสมัครให้นำเรือมารับนักท่องเที่ยวทั้ง 4 คน และสุนัขพันธุ์ป๊ก 1 ตัว ออกจากรีสอร์ต เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และจะอยู่เฝ้ารอดูระดับน้ำลดลงก็จะสามารถนำรถออกมาได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่หากยังมีปริมาณฝนตกในพื้นที่และบนเขาใหญ่ก็จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และยากต่อการนำรถและนักท่องเที่ยวออกมาถึงภายนอกได้

สำหรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอาสาสมัครได้ใช้เรือยางพายจากด้านบนเข้าไปด้านใน สลับเดินทำเป็นช่วงๆ โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงถึงยังที่พักด้านนางสาวสวัสดิพร บุณนาค อายุ 31 ปี นักท่องเที่ยวบอกว่าตนกับครอบครัวทั้งหมด 4 คน และสุนัข 1 ตัว เดินทางมาจากตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อมาเที่ยวพักผ่อนที่รีสอร์ต จนกระทั่งเมื่อเช้านั้นมาพบว่าระดับน้ำสูงขึ้นจนเกือบถึงตลิ่ง จึงตัดสินใจเก็บข้าวของเพื่อที่ออกจากรีสอร์ต แต่เมื่อขับรถมาถึงระหว่างทางพบว่ารถไม่สามารถไปต่อได้ เนื่องจากระดับน้ำท่วมพื้นผิวถนนและมีความสูงเกือบครึ่งรถ จึงตัดสินใจถอยรถกลับไปตั้งหลักที่รีสอร์ตที่พักในตอนแรก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 17 ตุลาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14781

หน้า: 1 (บนขวา), 2, 9

Col.Inch: 114.70 Ad Value: 103,230

PRValue (x3): 309,690

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังเร่งแบ่งกรัฐช่วยน้ำท่วม พักหนี้-เพิ่มสินเชื่อ

อุตุเตือนเหนือ-อีสานฝนยังหนัก

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนัก บางพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนับนี้ไว้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่าน ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม สร้างอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ หนุนข้าวไทยคุณภาพดี

การทำนาถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต คือการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีอัตราการงอกสูง สามารถต้านทานโรคแมลงต่างๆ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ปลูก ซึ่งสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับเกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกร

โดยทางสหกรณ์ฯ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิก เพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงหลังฤดูกาลทำนา ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างมาตรฐานแก่ข้าวไทยให้สามารถแข่งขันและตรงตลาดในระดับสากล



นางจำเรียง ไกรกิจราษฎร์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เล่าว่า สหกรณ์ได้แนะนำให้ทำเมล็ดพันธุ์จากข้าวปลูก จึงหันมาทำนาแบบนาโยน ผลผลิตที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับนาหว่านจากที่เคยได้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 600 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ พอมาทำนาโยนได้ถึงไร่ละ 1 เกวียน (1,000 กก.) ขณะที่ปัญหาของการทำนาข้าวแบบนาหว่านมักจะมีปัญหาเรื่องข้าวดีด ข้าวแดง และมีหญ้า

วัชพืช เพลี้ย หนอนและอื่นๆ มารบกวน ซึ่งหลังจากสหกรณ์ฯ มาให้คำแนะนำให้ใช้วิธีการการดำ หรือโยนกล้าก็ช่วยประหยัดต้นทุน โดยช่วยลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกได้ และได้เมล็ดข้าวที่ใหญ่สวยเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีน้ำหนักที่ดีขึ้น เวลานำไปสีข้าวก็ไม่หัก มีเมล็ดที่ดี และเรียงตัวสวย

ด้านนายจรัญ พงษ์เผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามกฎหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวเปลือกที่ได้จะต้องมีความชื้นไม่เกิน 14% จึงจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพก่อนที่จะนำไปปรับปรุงทำเป็นเมล็ดพันธุ์ในแบรนด์ของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ทั้งนี้หากเกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพไปอัดการงอกก็จะไม่ดี เพราะฉะนั้นสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ก็จะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อควบคุมคุณภาพของข้าวที่ต้นทางช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร



จรัญ พงษ์เผ่า

ส่วนนางสาวปิยาพัชร สุภรรยา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในส่วนของ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งอุปกรณ์การผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ได้รับมาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันนี้ยังใช้การได้ดี ขณะที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัย และมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวให้กับสมาชิก

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่มีฝีมือหรือเป็นมืออาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีอยู่ 120 ราย พื้นที่ผลิตประมาณ 1,500 ไร่ มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ โดยการเพาะปลูกจะได้ข้าวคุณภาพที่ผ่านมาตรฐาน GAP ขณะที่ในส่วนของสหกรณ์ได้รับการดูแลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา โดยให้อุปกรณ์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในการใช้ประโยชน์เพื่อดูแลเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ รวมถึงดูแลเพื่อนๆ สหกรณ์อื่นที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ●



วันอาหารโลกปี'64'สสส.'หนุนคนไทยขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัย-ยั่งยืน

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเนื่องในโอกาสวันอาหารโลก (World Food Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี ว่า พฤติกรรมการกินของคนไทยเปลี่ยนไปมาก กินผักผลไม้ไม่พอ การกินอาหารในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของระบบอาหารตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภคให้มากขึ้น ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

“ผู้บริโภคก็ต้องระลึกละออยว่ามีพลังอยู่ในตัว สามารถแสวงหาองค์ความรู้ ปรับพฤติกรรมการกินและวิถีชีวิตของตนเอง และกำหนดได้ว่ากินอะไรให้มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งพลังนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีอาหารของตนเอง ชุมชน และเปลี่ยนกลไกทางการตลาด ในการผลิตและกระจายอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

นพ.ไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า สสส. โดยแผนอาหารเพื่อสุขภาพและสวนพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมภายใต้แนวคิด “พลเมืองอาหาร (Food Citizenship)” และร่วมพลิกโฉมระบบอาหารที่ดีและยั่งยืนในอนาคต เริ่มจากมีอาหารเพื่อสุขภาพของคุณเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืนของโลกเรา (Our action are our future) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพ สิทธิ หน้าที่ ในการเข้าถึงและบริโภคอาหารที่มีสุขภาพ โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและสังคม เพราะเมื่อทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบอาหารเกิดการตื่นรู้ในวิถีของการบริโภค ตระหนักถึงสิทธิในอาหาร และร่วมปกป้องระบบอาหารที่ยั่งยืน จะทำให้สังคมเราเกิดพลเมืองอาหารที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

โดย สสส. กำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนอาหารเพื่อสุขภาพ ที่จะมุ่งสร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีความตระหนักในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลต่อการผลิต การกระจาย และการบริโภคอาหาร รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมของระบบอาหาร พร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต

น.ส.เพ็ญ สุขมาก อาจารย์ประจำสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) จ.สงขลา กล่าวว่า การปลูกพลังพลเมืองเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารให้ยั่งยืนนั้น ต้องชี้ให้เกษตรกรเห็นจุดวิกฤต หรือความทุกข์ที่ชาวบ้านกำลังเผชิญอยู่ว่าเกิดจากอะไร อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ มาจากราคายางตกต่ำ เกษตรกรก็ประสบความยากลำบากมีรายได้น้อยเพียงพอ บางรายไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกิน

“สาเหตุสำคัญคือการใช้พื้นที่สำหรับปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปลูกยาง

อย่างเดียวจึงทำให้เสียโอกาสในการปลูกพืชอย่างอื่น โดยเฉพาะพืชที่เป็นอาหาร ดังนั้น การชี้ให้เห็นถึงจุดวิกฤตจึงช่วยให้การชักชวนมาสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันนั้น เป็นไปได้ง่าย เพราะเห็นความทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งทางออกอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ คือการปลูกพืชร่วมยาง เช่น ฝรั่ง ข่า ขมิ้น ผักพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรบางชนิด รวมถึงผลไม้ เช่น ฝรั่ง สละ ลองกอง ก็สามารถปลูกได้ นับเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนด้วย” น.ส.เพ็ญ ระบุ

นางวัลลภา แวน วิไลเวียนส์วาร์ด ผู้ดูแลโครงการสนับสนุนวิชาการและบูรณาการระบบอาหารสุขภาพสู่การสร้างสรรค์พลเมืองอาหาร ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. กล่าวว่า ผู้บริโภคยังคงใช้ชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงกับระบบอาหารที่ไม่ปลอดภัย โดยเมื่อปี 2560 มูลนิธิการศึกษาไทยได้เก็บตัวอย่างเลือดของนักเรียนในโรงเรียน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สกลนคร ปทุมธานี และพังงา พบว่าร้อยละ 63 มีสารเคมีทางการเกษตรปะปนอยู่ในเลือด นอกจากอาหารที่กินจะไม่ปลอดภัยแล้ว ยังไม่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วย เพราะกินแป้งและน้ำตาลเป็นหลัก



“วิธีการแก้ปัญหาต้นทางคือ การเลือกกินอาหารที่มีความปลอดภัย กินอย่างหลากหลาย กินอย่างมีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือไม่กินอาหารที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมมากเกินไป ก็จะช่วยดูแลสุขภาพตนเองได้มาก เหตุนี้เราต้องไม่ลืมว่าเราสามารถออกแบบการกินของเราได้ โดยการกินให้มีประโยชน์และกินอย่างรู้คุณค่า” นางวัลลภา กล่าว

สำหรับวันอาหารโลกนั้นตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจาก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 16 ต.ค. 2488 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมและเผยแพร่คำขวัญเพื่อรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลก ขจัดความอดอยากทั่วโลก มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2524 โดยในปีนั้นมีคำขวัญว่า “อาหารต้องมาก่อน (Food comes first)” ส่วนคำขวัญวันอาหารโลกประจำปี 2564 คือ “อาหารปลอดภัยวันนี้เพื่อสุขภาพดีวันหน้า (Safe food now for a healthy tomorrow)”

ออย.อนุญาตปลูกกัญชงแล้ว324ราย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นพ.วิทิต สฤษดิ์ชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง (Hemp) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตและนำกัญชงไปใช้ในทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การแพทย์ การศึกษา วิจัย การใช้ตามวิถีชีวิต ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ และการค้า เพื่อนำส่วนต่างๆ ของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์

สุขภาพต่างๆ ทั้งยา อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

มีผู้สนใจต้องการขออนุญาตเป็นจำนวนมาก ทั้งต้นน้ำ เพื่อปลูกกัญชง กลางน้ำ เพื่อสกัดสารสกัดจากกัญชง และปลายน้ำ เพื่อนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขณะนี้มีผู้ขออนุญาตผลิต (ปลูก) เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ได้รับอนุญาตแล้ว 324 ราย เนื้อที่ 3,250 ไร่ และอยู่ในระหว่างออกใบอนุญาต 127 ราย และขออนุญาตเพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ได้รับอนุญาตแล้ว 34 ราย และอยู่ในระหว่างออกใบอนุญาต 11 ราย นพ.วิทิตกล่าว และว่า มีผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง 86 ราย จำนวน 6,179,304 เมล็ด มูลค่า 926,895,600 บาท ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

เลขาธิการ.ส.ป.ก. ร่วมคณะ "เฉลิมชัย" ตรวจสอบโครงการระบายน้ำคลองไผ่สงขลา

Like Share Comment

สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2564 14:20 น. เกษตร



เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบายน้ำคลองไผ่ อ.ระโนด จ.สงขลา

วันที่ 17 ต.ค.64 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมคณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ และติดตามความก้าวหน้าโครงการระบายน้ำคลองไผ่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการปฏิรูปที่ดิน, นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา, นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล, นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณคลองไผ่ บ้านทุ่งสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สำหรับโครงการระบายน้ำคลองไผ่มีพื้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อำเภอระโนด อำเภอกะแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร ซึ่งเชื่อมระหว่าง จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ระโนด จ.สงขลา เนื้อที่ 3,075 ไร่ ซึ่งส.ป.ก.สงขลา จะมีการตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเยียวยาให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป และหากโครงการก่อสร้างฯ แล้วเสร็จจะสามารถช่วยในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้อีกด้วย